

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 32/TTHĐND ngày 07/9/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi số 4 gia cố kênh N2-3 (bờ Nam đoạn từ cống Xi Phong đến giáp Phước Lộc). Vì hiện nay, đoạn kênh này bị lỏng bung không đảm bảo việc tưới tiêu cho vùng ruộng khu vực này. (Cử tri thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Xí nghiệp KTCTTL 4 trả lời tại Văn bản số 110/CV-XNTL IV ngày 17/9/2021 như sau:

Kênh N2-3 có tổng chiều dài L= 4.362m, đã được kiên cố hóa bê tông toàn tuyến, qua quá trình sử dụng đến nay, kênh có một số vị trí bị sung yếu, sạt lở. Hàng năm, Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định đều bố trí nguồn vốn sửa chữa thường xuyên và khắc phục lũ để tu bổ gia cố lại những vị trí xung yếu, trong năm 2020 Công ty đã đầu tư sửa chữa toàn tuyến kênh N2-3 với tổng kinh phí: 220 triệu và đến nay công trình luôn ổn định. Sau các đợt lũ chính vụ, đầu vụ Đông Xuân hàng năm Xí nghiệp cho nạo vét, đắp áp trúc, gia cố những đoạn xung yếu để công trình đảm bảo phục vụ đưa dẫn nước tưới tốt trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã.

2. UBND huyện đã quan tâm đầu tư bờ kè từ cầu 20 đến ngõ nhà ông 9 Viên thuộc xóm 9, thôn Huỳnh Mai. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư bờ kè sông từ ngõ 9 Viên đến đập Đá Vàng đoạn phía bên đường đi vào mộ Đào Tân để đảm bảo an toàn và không bị sạt lở vào mùa mưa, bão. (Cử tri thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Nghĩa, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiến hành kiểm tra thực tế bờ kè sông từ ngõ nhà ông Chín Viên đến đập Đá Vàng (đoạn phía bên đường đi vào mộ Đào Tấn), kết quả như sau: hiện tại, có đường bê tông chạy dọc theo núi, nền đường có địa chất đã ổn định lâu và mái ta luy phía sông thấp nên hạn chế việc xâm thực sạt lở khi có mưa lũ xảy ra. Do đó, UBND huyện xét thấy hiện nay chưa thực sự bức thiết để đầu tư gia cố đoạn đê này.

II. VỀ ĐIỆN

1. Hiện nay, xóm nhà ông Lê Thái Xuân thuộc Đội 10, thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp (gần 10 hộ dân), đường điện chính quá xa nên bà con tự kéo dây không đảm bảo an toàn về điện khi mùa mưa bão. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Tuy Phước quan tâm có kế hoạch khảo sát và tiến hành kéo dây điện cho nhân dân khu vực này để đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa lũ sắp đến. (Cử tri thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 192/ĐLTP-KH-KT ngày 20/09/2021 như sau: Điện lực Tuy Phước đã khảo sát, lập kế hoạch đưa vào danh mục sửa chữa thường xuyên, để đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa lũ sắp đến.

2. Đề nghị Chi nhánh Điện lực Tuy Phước đầu tư các nhánh điện rẽ vào xóm 6 và xóm 9, thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp; vì hiện nay, các nhánh dây điện quá nhỏ không đủ tải điện cho nhân dân khu vực này. (Cử tri thôn Luật Chánh, xã Phước Hiệp)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 192/ĐLTP-KH-KT ngày 20/09/2021 như sau: Điện lực Tuy Phước đã khảo sát, lập kế hoạch đưa vào danh mục đầu tư xây dựng trong thời gian đến.

III. LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC

1. Hiện nay, nguồn nước sạch cung cấp cho nhân dân thôn Quảng Vân rất yếu và bị nhiễm bẩn, phèn nhiều; nhiều hộ dân tự ý lắp đặt máy bơm trái quy định làm cho những hộ khác không có nước để sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý các vấn đề nêu trên. (Cử tri xã Phước Thuận)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận, UBND huyện chỉ đạo BQL Nước sạch & VSMT huyện nhắc nhở công nhân Nhà máy nước Phước Thuận tăng cường biện pháp súc rửa đảm bảo chất lượng, số lượng; tăng cường biện pháp điều tiết các van tịnh tuyến để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho bà con nhân xã Phước Thuận, nhất là bà con thôn Quảng Vân sử dụng để sinh hoạt; đồng thời, giao BQL Nước sạch & VSMT huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Phước Thuận kiểm tra, xử lý các trường hợp lắp đặt bơm hút nước trái quy định và tiến hành khảo sát, kiểm tra tuyến đường ống cấp nước chính cho bà con thôn Quảng Vân, tham mưu UBND huyện các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở địa bàn thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận.

2. Hiện nay, khu tái định cư xóm Thanh Vân Tây không có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước mưa; mặt khác, khu tái định cư Diêm Vân – Quảng Vân đang được xây dựng cao hơn mặt bằng chung. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và có giải pháp thoát nước cho khu dân cư xóm Thanh Vân Tây vì mùa mưa lũ sắp đến khả năng sẽ bị ngập là rất lớn.(Cử tri xã Phước Thuận)

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với địa phương rà soát, kiểm tra và khảo sát, kết quả như sau: Khu Tái định cư xóm Thanh Vân Tây (chính là khu tái định cư Đồng Sam Quảng Vân) được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2009 từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn chương trình mục tiêu quốc gia) theo Quyết định số 49/QĐ-SKHĐT ngày 03/04/2007 của Sở Kế hoạch đầu tư. Mặt khác, dự án mang tính cấp bách là di dời dân do ngập lũ, do triều cường, nên chưa có quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước mặt đường; do đó, vào mùa lũ hàng năm kết hợp với lượng mưa lớn, nước trên nguồn đổ về cùng với nước tập trung cục bộ tại các phân khu được quy hoạch (chợ, các khu đất dịch vụ công cộng) và việc xây dựng nhà ở của dân cư hai bên đường cao hơn mặt đường, nên khi có mưa lớn dài ngày đã gây ngập úng, ô nhiễm môi trường và khó khăn trong việc lưu thông đi lại như cử tri phản ánh.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Phước Thuận và các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức khảo sát, đề xuất với UBND huyện phương án xây dựng hệ thống thoát nước của Khu Tái định cư Thanh Vân Tây kết nối cùng với các dự án hạ tầng lân cận do tỉnh đang triển khai như Khu Tái định cư Quảng Vân – Diêm Vân nhằm xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, tăng hiệu quả đầu tư.

IV. GIAO THÔNG VẬN TẢI

Dự án khu du lịch sinh thái thôn Diêm Vân và khu tái định cư Diêm Vân – Quảng Vân do các Công ty xây dựng đang thi công, lưu lượng xe tải chở đất đá quá trọng tải, chạy quá tốc độ lưu thông trên các tuyến đường rất nhiều, gây sụt lún đường và rạn nứt tường nhà dân trên tuyến đường này. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra và hỗ trợ khắc phục tình trạng rạn nứt nhà cho nhân dân (Cử tri xã Phước Thuận)

Trả lời:

Hiện nay Ban QLDA NN&PTNT tỉnh đang triển khai xây dựng CSHT khu tái định cư Quảng Vân và khu đô thị sinh thái Diêm Vân, việc vận chuyển vật liệu xây dựng đều thông qua tuyến đường công vụ nối từ đoạn nhánh rẽ QL19 đi ngang qua dân cư Thanh Vân Tây trước Nhà thờ Làng Sông, vào đường nội bộ Khu dân cư Đồng Sam thuộc thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận. Ngày 23/8/2021, tại nhà văn hóa thôn Quảng Vân có cuộc họp giữa Chủ đầu tư, địa phương cùng các hộ dân có tuyến đường công vụ chạy qua, giải quyết các phản ánh về việc phương tiện xe tải chở đất đá quá trọng tải, quá tốc độ, gây sụt lún đường, rạn nứt tường nhà dân trên tuyến đường vào công trường hai dự án trên.

Qua ý kiến của bà con, đại diện Ban QLDA NN&PTNT tỉnh có trao đổi tại cuộc họp một số vấn đề như sau: Các công trình của tỉnh trong giai đoạn nước rút, hàng ngày các đơn vị thi công tập trung xe máy thiết bị thi công với tiến độ khẩn trương, lưu lượng phương tiện ô tô vận tải hoạt động với mật độ cao nhằm kịp hoàn thành tiến độ công trình như đã cam kết với tỉnh. Việc gây bụi, tiếng ồn, làm phiền đến sinh hoạt của người dân là đúng. Còn việc gây rạn nứt tường nhà dân trong quá trình xe lưu thông trên đường công vụ nêu trên theo như phản ánh của bà con nhân dân thì đang được Tổ công tác của Ban QLDA NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND xã Phước Thuận xác lập hiện trạng và đánh giá mức độ để có cơ sở giải quyết.

Trước mắt, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Phước Thuận làm việc với các đơn vị thi công cam kết các vấn đề như sau: vận chuyển vật liệu xây dựng bằng ô tô có thời gian hoạt động (*Sáng từ 6h đến 11h; Chiều từ 13h đến 18h*); tốc độ xe chạy trong khu dân cư tối đa là 5km/h; tuyệt đối phủ bạt che chắn xuyên suốt trên tuyến đường vận chuyển đến nơi tập kết mới được tháo bạt; thường xuyên tưới nước toàn tuyến đường nằm trong khu dân cư trước khi xe chạy nhằm giảm thiểu phát tán bụi trong không khí. Giao Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, việc sử dụng các tuyến đường công vụ để thi công các dự án nêu trên cũng là tuyến đường kết nối chính các dự án với trục QL19, về lâu dài Tỉnh sẽ nâng cấp mở rộng mặt đường rộng hơn, tốt hơn hiện nay, nhằm kết nối hoàn chỉnh hệ thống giao thông, phát triển không gian đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước trong tương lai.

V. AN NINH TRẬT TỰ

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quyết liệt triệt phá các băng nhóm xã hội đen, tín dụng đen và đối tượng đòi nợ thuê; vì hiện nay, các đối tượng này hoạt động ở khắp nơi, gây hoang mang lo sợ và bất bình cho nhân dân. (Cử tri xã Phước Quang, huyện Tuy Phước)

Trả lời:

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, các đối tượng đòi nợ thuê,... trên địa bàn huyện diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động và phương thức hoạt động đa dạng gây mất ANTT tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến đời sống của quần chúng nhân dân, nổi lên là địa bàn xã Phước Quang.

Trước tình hình trên, Công an huyện Tuy Phước đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn tiến hành triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, huy động tối đa lực lượng nhằm đấu tranh, trấn áp, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm này. Kết quả: trong 09 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã làm rõ, xử lý 03 vụ, 37 đối tượng có hành vi tham gia các băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; làm rõ, xử lý 02 vụ, 08 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến việc đòi nợ. Dự báo trong thời gian đến, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT trên địa bàn huyện; trong đó, có việc làm gia tăng các loại tội phạm liên quan đến hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê,... Do đó, UBND huyện giao Công an huyện Tuy Phước tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm cụ thể như sau:

1. **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; nhất là các quy định về giao dịch, cho vay dân sự, cách thức sử dụng vốn an toàn cũng như về phương thức, thủ đoạn hoạt động và các hậu quả, tác hại, mức độ nguy hiểm của các băng nhóm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, tội phạm cho vay nặng lãi bằng hình thức trực tiếp hoặc vay thông qua ứng dụng trực tuyến, đòi nợ thuê... đến**

rộng rãi quần chúng nhân dân, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

2. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, các đối tượng đòi nợ thuê,...

3. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn; rà soát, lên danh sách, quản lý chặt các hệ loại đối tượng, các băng nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê... để tiến hành theo dõi, gọi hỏi, răn đe, giáo dục và có kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa.

4. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đặc biệt tại các địa bàn phức tạp về ANTT; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời đấu tranh, triệt phá các băng, nhóm đánh nhau gây mất trật tự công cộng; các ổ, nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản; các tụ điểm tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy,... không để phát sinh, hình thành các băng nhóm hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen”, “tín dụng đen” trên địa bàn huyện.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác, tin báo tội phạm; tổ chức trực ban, trực chiến nghiêm túc nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm.

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT HU;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, K7 (T 92b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam